

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023

Ngày 16/02/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023 và Sở Nội vụ báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 01, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, ý kiến tham gia của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01/2023

Trong tháng 01/2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện cần thiết có liên quan để phục vụ các Đoàn công tác Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các tổ chức trong và ngoài nước đến thăm, chúc Tết và làm việc tại tỉnh, đặc biệt Đoàn công tác Thủ tướng Chính phủ về thăm và làm việc với tỉnh từ ngày 04 - 05/02/2023; chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phục vụ Nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giúp duy trì, phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định; diện tích lúa Đông Xuân đã gieo sạ 45.890 ha, đạt 97,5% kế hoạch, tăng 0,3% so với cùng kỳ; đã tăng cường hoạt động kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ trong tháng cao điểm phục vụ Tết. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 2,92% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,9% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,57% so với cùng kỳ; kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 149,2 triệu USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ; hàng hoá thông qua cảng đạt 802 nghìn tấn, giảm 22,6% so với cùng kỳ; lượng khách du lịch đến tỉnh đạt gần 500 nghìn lượt khách, tăng 44% so với cùng kỳ... Các hoạt động văn hoá - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của đại bộ phận Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền các cấp được quan tâm đẩy mạnh, triển khai quyết liệt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, đã hoàn thành tốt công tác giao nhận quân năm 2023; chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ, giảm thiểu tai nạn giao thông phục vụ Tết và các Lễ hội đầu Xuân...

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THÁNG 02/2023

Trong tháng 02/2023, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, định hướng của các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 và Công văn số 20/UBND-TH ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh; quyết tâm, giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, tích cực đổi mới, sáng tạo theo phương châm hành động Chính phủ “*Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả*” và của UBND tỉnh “*làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bút phá*”; theo dõi sát tình hình thực tiễn, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực theo từng tháng, quý. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Các nhiệm vụ chung

1.1. Các sở, ban, ngành, địa phương:

- Tiếp tục đổi mới cách quản lý, tiếp cận, theo đó lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp sản xuất phát triển kinh tế trong khuôn khổ quy định pháp luật; hỗ trợ giúp đỡ để người dân chuyển đổi phương thức sản xuất mới, hiệu quả để vươn lên làm giàu bền vững. Tăng cường ý thức trách nhiệm, chung tay góp sức của cán bộ, công chức, viên chức đối với sự phát triển chung của tỉnh.

- Rà soát lại các nội dung kiến nghị, đề xuất của cơ quan, đơn vị đã tham mưu gửi các cơ quan Trung ương, đặc biệt là các nội dung kiến nghị đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại buổi làm việc với tỉnh vào ngày 05/02/2023; khẩn trương xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Trung ương, kể cả việc hoàn thiện lại nội dung, hồ sơ để tiếp tục kiến nghị lại Trung ương để xem xét, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

1.2. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Nghị quyết của HĐND cùng cấp, Quyết định 19/QĐ-UBND ngày 04/1/2023 và Công văn số 20/UBND-TH ngày 03/1/2013 của UBND tỉnh, khẩn trương hoàn thành việc phân giao chi tiết các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đến các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường, thị trấn, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh và các sở, ngành có liên quan chậm nhất trước ngày 28/02/2023. Trong đó, bên cạnh hệ thống các chỉ tiêu, cần chỉ rõ dự địa phát triển, định hướng giải pháp cụ thể, phân kỳ theo từng tháng, quý và phân công lãnh đạo phụ trách chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc cập nhật kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn lên Hệ thống thông tin thống kê theo đúng quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục thống kê tỉnh và các sở, ngành liên quan chủ động hỗ trợ, đôn đốc các địa phương hiểu đúng, thực hiện đúng cách thức phân rã chỉ tiêu số liệu cho UBND cấp xã, phân tích kết quả đạt được và cập nhật số liệu lên Hệ thống thông tin thống kê theo đúng nội dung yêu cầu, biểu mẫu quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương thực hiện cập nhật chỉ tiêu, số liệu lên Hệ thống thông tin thống kê; kịp thời điều chỉnh, bổ sung chức năng Hệ thống đảm bảo vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu nhập liệu và truy xuất dữ liệu của các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với các địa phương tập trung thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa và sử dụng giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp; phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; bảo đảm chất lượng nông, lâm, thủy sản phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các cơ chế, chính sách trọng tâm, nhằm thúc đẩy lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

- Tập trung quy hoạch, phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường; chuyển đổi nghề cho ngư dân khai thác thủy sản ven bờ và các nghề hủy diệt nguồn lợi thủy sản, hướng tới khai thác hiệu quả bền vững; thúc đẩy hoạt động khai thác xa bờ trên cơ sở rà soát, chọn lọc đội tàu đánh bắt có năng lực, tăng cường hỗ trợ ngư dân về thông tin liên lạc, để vừa khai thác hải sản vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc và thực hiện nghiêm túc IUU.

- Đẩy mạnh phát triển trồng rừng gỗ lớn, gắn chứng chỉ FSC để phục vụ xuất khẩu; quan tâm thực hiện chăm sóc và bảo vệ rừng; phát triển kinh tế dưới tán rừng nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu đề xuất Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Phối hợp với các địa phương tiếp tục mở rộng các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống và các sản phẩm làng nghề tiêu biểu gắn với xây dựng thương hiệu, định hướng xuất khẩu; đồng thời, khai thác hiệu quả du lịch làng nghề nhằm nâng cao giá trị sản xuất của làng nghề truyền thống các địa phương.

2.2. Sở Công Thương

- Tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, nhằm đồng hành, lắng nghe, trao đổi, hỗ trợ các doanh nghiệp, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các cơ chế chính sách, vướng mắc tại các sở, ngành và Trung ương.

- Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh theo hướng công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện với môi trường. Rà soát các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để thu hút đầu tư; phối hợp với các sở, ngành, địa phương xem xét định hướng ngành nghề đối với từng cụm công nghiệp và thu hút các doanh nghiệp đầu tư để sớm nâng cao tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành có liên quan xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ người dân đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong tỉnh, trong và ngoài nước; đưa sản phẩm của các địa phương (có chất lượng và giá cả hợp lý) đến với người tiêu dùng theo tinh thần “*người Bình Định ưu tiên dùng hàng Bình Định*”; thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Xây dựng các Đề án xúc tiến thương mại về hỗ trợ tiêu thụ nông sản của tỉnh, hoàn thành trong tháng 03/2023.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác hỗ trợ Tập đoàn PNE trong việc triển khai dự án Điện gió ngoài khơi tại tỉnh; đồng thời phối hợp, làm việc cụ thể với Tập đoàn PNE để thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai dự án, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/3/2023.

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đánh giá việc triển khai của các sở, ngành, địa phương về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 và Công văn số 20/UBND-TH ngày 03/01/2023.

- Chủ trì, tham mưu Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tập trung công tác thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như chế biến nông, lâm, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, sản xuất vật liệu xây dựng, kết hợp với trình độ công nghệ cao, công nghệ sạch, tiêu tốn ít nguyên liệu, năng lượng và thân thiện với môi trường. Tích cực kêu gọi, thu hút các dự án có quy mô lớn (kê cả thu hút các DN ngoài nước) vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kiên quyết thu hồi đất, giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, triển khai không đúng tiến độ đã cam kết.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan tổng hợp, rà soát lại hồ sơ, thủ tục pháp lý đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (dự án đang và chưa triển khai); những khó khăn vướng mắc (nếu có), tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 28/02/2023 để xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

- Đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác thẩm định dự án, cấp phép đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi rút ngắn các thủ tục đầu tư để triển khai nhanh các công trình, dự án, nhất là những công trình dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

2.4. Sở Giao thông vận tải

- Phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương thi công hoàn thành các tuyến đường giao thông trọng điểm của tỉnh, nhất là thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Bình Định. Xây dựng kế hoạch định hướng phát triển hạ tầng giao thông với tầm nhìn dài hạn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện duy tu, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng hạ tầng giao thông theo phân cấp quản lý nhằm đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt, giảm thiểu các chi phí xã hội khi tham gia giao thông.

- Tập trung quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; trong đó quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, nhất là về văn hóa giao thông nhằm đào tạo lái xe có chất lượng, tuân thủ pháp luật, văn minh lịch sự khi tham gia giao thông. Nghiên cứu tổ chức thực hiện đổi mới trong công tác quản lý cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ hành chính công đơn giản nhất, hiệu quả nhất.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ của các Trung tâm Đăng kiểm trên địa bàn tỉnh; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/3/2023.

2.5. Sở Xây dựng

- Tập trung quản lý Quy hoạch và các hoạt động xây dựng, chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh. Rà soát, chuẩn hóa xây dựng các khu đô thị mới, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh gắn với xây dựng hạ tầng đô thị thông minh, hiện đại, đô thị kiểu mẫu. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quản lý xây dựng, trật tự xây dựng; tăng cường kiểm tra phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Chủ trì, chuẩn bị chu đáo chương trình, kịch bản tổ chức Hội nghị về nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản tỉnh Bình Định vào ngày 24/02/2023. Đồng thời, khẩn trương tham mưu đề xuất nội dung, tài liệu để tổ chức Hội nghị về công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/02/2023.

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh nội dung Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2.6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ phương án xử lý vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là trong vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác, chất thải, nước thải cả trong sản xuất và sinh hoạt; tăng cường thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực xử lý rác thải,

chất thải, nước thải. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, dọn dẹp xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải chăn nuôi, cải tạo cảnh quan môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển du lịch,... Hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về công tác quản lý, bảo vệ môi trường để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo diện mạo mới, sạch đẹp, cho địa phương.

- Chủ trì, tham mưu nội dung Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch ra quân năm cao điểm xử lý vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 02/2023.

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc công tác lắp đặt trạm cân, camera giám sát trong khai thác khoáng sản có kết nối đến Sở Tài nguyên và Môi trường của các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 02/2023.

2.7. Sở Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch phát triển, quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2023. Tăng cường tổ chức triển khai các chương trình kích cầu du lịch, nhất là trong mùa cao điểm du lịch Xuân - Hè; làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp lữ hành, hàng không, khách sạn,... để tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến và phát triển thị trường khách du lịch đến tỉnh; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao và bền vững, tạo thương hiệu cạnh tranh lâu dài; hỗ trợ đầu tư các dự án du lịch ven biển theo quy hoạch được phê duyệt...

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì triển khai các hoạt động văn hoá, nghệ thuật đường phố, thể thao và trải nghiệm, biểu diễn khoa học vào dịp cuối tuần và chuẩn bị Kế hoạch tổ chức lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 “Quy Nhơn - Thiên đường biển” để thành sân chơi hấp dẫn, điểm nhấn thu hút khách du lịch

2.8. Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh

- Triển khai kịch bản thu NSNN năm 2023 cụ thể theo từng tháng, đồng thời chỉ đạo sâu sát quá trình triển khai thực hiện để phấn đấu thu NSNN vượt so với dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh và các khoản thu khác; kích thích tạo nguồn thu mới; tăng cường công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình sử dụng ngân sách nhà nước. Tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển và bên cạnh đầu tư hạ tầng quan tâm bố trí kinh phí thực hiện các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, môi trường,...

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai Kế hoạch đổi mới và nâng cao năng lực tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 – 2025 và dự kiến đến năm

2030.

2.9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tập trung triển khai kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh đồng bộ, hiệu quả; khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch chuyển đổi số chung cho toàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; triển khai kho dữ liệu của tỉnh, trong đó chú trọng công tác tích hợp dữ liệu, cơ sở dữ liệu dùng chung. Chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu phục vụ họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh (vào cuối tháng 2/2023).

- Chủ động thực hiện hoạt động thông tin; xây dựng, triển khai kế hoạch truyền thông, nhất là về chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác, thu hút, kêu gọi đầu tư, quảng bá hình ảnh, các nội dung liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà... theo quy định.

2.10. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các tổ chức khoa học, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường hỗ trợ các địa phương áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nhất là các loại giống, kỹ thuật canh tác mới, quy trình chế biến, bảo quản sản phẩm... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; hỗ trợ xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm; xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP... Tăng cường công tác quản lý hoạt động gắn với khai thác có hiệu quả các dịch vụ trải nghiệm khoa học, giáo dục tại Trung tâm Khám phá khoa học.

2.11. Sở Y tế

- Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác ở người; chủ động chuẩn bị chu đáo vắc xin phòng ngừa các dịch bệnh. Phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng phương án tiêm chủng vắc xin Covid-19, đặc biệt là mũi tiêm nhắc lại cho các nhóm đối tượng có liên quan, nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định của Trung ương.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trong ngành y tế, nhất là triển khai hồ sơ khám chữa bệnh điện tử, chẩn đoán từ xa bằng hình ảnh, nhằm hạn chế tình trạng chuyển viện không cần thiết gây áp lực lên các bệnh viện tuyến trên.

- Chuẩn bị chu đáo công tác Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02).

2.12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ và các đơn vị có liên quan tập trung công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế, có phương án cụ thể hỗ trợ cho các nhóm đối tượng này trong các dịp lễ, tết. Chú trọng đẩy mạnh đào tạo nghề; xuất khẩu lao động; triển khai các chương trình, đề án về hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

2.13. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, trong đó có chất lượng dạy học ngoại ngữ, lịch sử địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; bổ sung một số nội dung giáo dục thực hành trong chương trình giảng dạy. Tiếp tục thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức kiểm tra, đánh giá nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông.

- Tiếp tục thực hiện việc tuyển dụng, sắp xếp, luân chuyển đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở một số đơn vị trực thuộc. Chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở khối lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024.

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng trường, lớp học, mua sắm trang thiết bị phục vụ việc dạy và học tại các trường phổ thông, nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

2.14. Sở Văn hóa và Thể thao

Tập trung rà soát, nâng cấp, cải tạo các công trình văn hóa hiện có, đặc biệt là Bảo tàng Quang Trung, các Tháp Chăm, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh... Phối hợp với Sở Du lịch triển khai các hoạt động văn hóa – nghệ thuật phục vụ du khách; theo đó, triển khai phương án tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật nhằm thu hút khách du lịch và phục vụ đời sống tinh thần của người dân. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh năm 2023.

2.15. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hoàn thiện nội dung, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 02/2023. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông số hóa tài liệu đào tạo theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với từng vị trí công tác tại UBND cấp xã.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sắp xếp bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

2.16. Ban Dân tộc tỉnh

- Tăng cường công tác bám sát địa bàn, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong công tác quản lý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tập trung tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh năm 2023; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án khác trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số

84/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh quy định một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2023.

2.17. Sở Ngoại vụ

- Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình triển khai thực hiện các dự án, phi dự án PCPNN tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác vận động, kêu gọi nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại của các tổ chức chính phủ và PCPNN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp phù hợp để ngày càng đưa các lĩnh vực công tác đối ngoại như tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, quản lý các đoàn vào... đi vào nề nếp, tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị nội dung tài liệu để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, làm việc với Đoàn công tác Bộ Ngoại và đại sứ của một số nước và tổ chức quốc tế có tiềm năng để quảng bá hình ảnh của tỉnh và thu hút đầu tư vào tỉnh; nghiên cứu, đề xuất Kế hoạch tổ chức làm việc với các tổ chức quốc tế và đại sứ các nước để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế giữa tỉnh ta với các nước và các tổ chức quốc tế.

2.18. Sở Tư pháp

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật, nhất là Luật Đất đai để đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật và đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn.

2.19. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ...

- Chuẩn bị chu đáo các nội dung, tài liệu để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh thời gian qua, định hướng giải pháp thời gian tới.

2.20. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ động tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về mặt quốc phòng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chuẩn bị chu đáo các nội dung tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới” và tổ chức Lễ ra quân

huấn luyện năm 2023.

2.21. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục thể vàng của Ủy ban Châu Âu (EC). Trong đó, tăng cường tổ chức truyền truyền, phổ biến các quy định của Luật Thủy sản năm 2017, các văn bản hướng dẫn Luật Thủy sản, Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên tổ chức kiểm tra chặt chẽ tàu cá xuất bến, về bến theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vì lợi ích kinh tế cá nhân cố tình đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Tăng cường công tác tuyên truyền về an ninh, biển đảo, biên giới biển cho các chủ tàu, thuyền trưởng khai thác tại các vùng biển khơi. Vận động ngư dân cam kết không hoạt động khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Xác minh, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

- Triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và báo cáo kết quả thực hiện UBND tỉnh trong tháng 02/2023.

2.22. Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, phức tạp; triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch, nhất là trong đầu tư XDCEB, quản lý đất đai... Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

2.23. Cục Thống kê tỉnh

Chủ trì, hướng dẫn công tác xây dựng, cập nhật chỉ tiêu, số liệu thống kê kinh tế - xã hội của các ngành, các địa phương đảm bảo đồng bộ, thống nhất; tổ chức công tác khảo sát, điều tra theo kế hoạch của đơn vị và yêu cầu của tỉnh, nhằm kịp thời cung cấp thông tin giúp hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

2.24. Cục Quản lý thị trường

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình thị trường, giá cả hàng hóa; tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp, góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình lưu thông hàng hóa, giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu... không để xảy ra tình trạng khan hiếm hay đầu cơ, găm hàng trục lợi trái pháp luật.

- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản của người dân trên địa bàn tỉnh.

2.25. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh

- Tăng cường thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả, chú trọng

tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; có giải pháp xử lý nợ xấu và hạn chế nợ xấu phát sinh nhằm duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu phục vụ Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các doanh nghiệp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến vấn đề vốn, lãi suất ngân hàng... phục vụ sản xuất.

2.26. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh

- Phối hợp các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện thành công các Chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung nêu tại khoản 4 Thông báo kết luận số 836-TB/TU ngày 02/02/2023 của đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

- Trên cơ sở nhu cầu vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương, phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cân đối, bổ sung ngân sách tỉnh ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ cho vay hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2.27. Văn phòng UBND tỉnh

Tăng cường theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương; nghiên cứu, chủ động đề xuất các giải pháp trên lĩnh vực theo dõi; tổng hợp các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương để có giải pháp đôn đốc, xử lý theo quy định.

2.28. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tập trung đổi mới về tư duy, nhận thức theo hướng hiện đại, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có giải pháp thực thi hiệu quả, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã phân giao chi tiết cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn như đã nêu tại điểm 1.2, Mục 1 Thông báo này, các địa phương tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các giải pháp sáng tạo, đột phá để quyết tâm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra, tạo đà phát triển cho các năm 2024, 2025.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động tháo gỡ cho doanh nghiệp ngay khi doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc, giải quyết các nút thắt, điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp an tâm sản xuất, phát triển; rút ngắn tối đa thời gian thực hiện đối với tất cả các thủ tục hành chính.

- Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường; công tác thu gom, xử lý rác thải tại đô thị và nông thôn phải kịp thời, phù hợp, đảm bảo môi trường theo quy định.

- Quan tâm công tác phòng chống thiên tai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ở cơ sở phải thường xuyên khảo sát, cập nhật số liệu, dữ liệu vào phần mềm phòng chống thiên tai. Việc phòng chống thiên tai phải lấy quan điểm phòng là chính, không để thiệt hại cho người dân; thường xuyên kiểm tra các khu vực thường bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ, chủ động xây dựng các phương án ứng phó, xử lý phù hợp.

- Chú trọng công tác quản lý trật tự đô thị; triển khai các giải pháp quản lý cụ thể, hiệu quả để đưa công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng đi vào nề nếp. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng và trật tự xây dựng.

- Tập trung xây dựng, củng cố chính quyền ở cấp xã đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhất là cán bộ công chức cấp xã; phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt công tác mở lớp để đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn; đảm bảo tất cả công chức cấp xã phải làm được việc, trên tất cả các mặt công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh.

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân; làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời đến người dân về các chủ trương, chính sách, các dự án lớn trên địa bàn để người dân hiểu và đồng thuận.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các địa phương và các tập thể, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, TH-CB, K3.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Ngọc An